

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC THÁNG 4 NĂM 2022

TT	Vị trí việc làm cần tuyển	Vị trí	SL chi tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
1	Nhân viên Tổ chức cán bộ	Phòng Tổ chức cán bộ	2	- Trình độ chuyên môn: trình độ đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Luật trở lên. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 30 tuổi. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương; + Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.	Thực hiện công tác pháp chế, theo dõi thực hiện hợp đồng lao động, chế độ chính sách, lao động tiền lương; khen thưởng, kỷ luật và các công việc khác khi Trưởng phòng giao.
2	Bác sỹ điều trị	Khoa Cấp cứu	1	- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ có trình độ sau đại học, ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: Không quá 40. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương; + Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.	Khám, chữa bệnh; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật theo chuyên khoa; tham gia thường trực và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.

3	Bác sỹ điều trị	Khoa Ngoại Thần kinh	3	<p>- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ có trình độ sau đại học, chuyên ngành ngoại khoa, ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề.</p> <p>- Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: Không quá 40. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</p> <p>+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương;</p> <p>+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.</p>	Khám, chữa bệnh; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật theo chuyên khoa; tham gia thường trực và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
4	Bác sỹ Răng-Hàm-Mặt	Răng hàm mặt	1	<p>- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ có trình độ sau đại học, có Chứng chỉ hành nghề Răng Hàm Mặt</p> <p>- Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: Không quá 40. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</p> <p>+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương;</p> <p>+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.</p>	Khám, chữa bệnh; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật theo chuyên khoa; tham gia thường trực và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa phân công.
5	Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng	Khoa Phục hồi chức năng	1	<p>'- Trình độ chuyên môn: Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành phù hợp.</p> <p>- Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 35 tuổi. Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</p> <p>+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (đối với trình độ cao đẳng), bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương (đối với trình độ đại học);</p> <p>+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.</p>	Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu cho người bệnh, luyện tập cho người bệnh các hoạt động tự chăm sóc bản thân trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày, giúp người bệnh tái hòa nhập với môi trường sống ở gia đình và cộng đồng, ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thực hiện những nhiệm vụ khác do kỹ thuật viên trưởng khoa phân công.

6	Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân	Các khoa lâm sàng	18	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng, ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 35 tuổi. Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (đối với trình độ cao đẳng), bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương (đối với trình độ đại học); + Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016. 	Lập kế hoạch chăm sóc và phối hợp với bác sĩ trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện theo đúng quy chế chuyên môn; Thực hiện chế độ báo cáo, ghi chép hồ sơ bệnh án; tổ chức thực hiện theo dõi, giám sát các điều dưỡng (theo phân cấp) trong việc thực hiện chế độ chăm sóc người bệnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa giao.
7	Điều dưỡng	Phòng Điều dưỡng	2	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Trình độ đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng, ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 35 tuổi. Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (đối với trình độ cao đẳng), bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương (đối với trình độ đại học); + Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016. 	Hỗ trợ các khoa lâm sàng công tác chăm sóc người bệnh khi các khoa thiếu nhân sự, thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng giao.
8	Nhân viên giám sát Kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK)	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	2	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Trình độ cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên, ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 35 tuổi. Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương; + Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016. 	Lập kế hoạch và giám sát, điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện, phối hợp kiểm tra, giám sát về thực hành KSNK các khoa phòng, kiểm tra về môi trường, không khí, tay nhân viên phẫu thuật, nhân viên nhà ăn hàng quý hoặc khi có yêu cầu đột xuất, tham gia hướng dẫn, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh và thân nhân người bệnh, tham gia xây dựng quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, nghiên cứu khoa học, thực hiện các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

9	Nhân viên Công nghệ thông tin (Phần mềm)	Phòng Công nghệ thông tin	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: Không quá 40. giới tính: Nam. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển ứng dụng cho bệnh viện/ Quản lý sản xuất. Có kỹ năng về ngôn ngữ lập trình (PHP, .net, ngôn ngữ nền tảng di động) và cơ sở dữ liệu (SQL). + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên hoặc tương đương; 	Triển khai hệ thống mạng máy tính, Server, xây dựng phần mềm theo yêu cầu, quản lý phần mềm FPT của Bệnh viện, khắc phục sự cố, cài đặt máy tính, quản lý hệ thống mạng bệnh viện và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.
10	Nhân viên truyền thông	Phòng Công tác xã hội	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing. - Các tiêu chuẩn khác: Giới tính: Nam, Tuổi: Không quá 35. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing online, sức khỏe tốt, trách nhiệm với công việc, có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, sử dụng máy vi tính thành thạo. + Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương; + Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016. 	Thực hiện các công tác truyền thông: Thiết kế sản phẩm trưng bày (Standee, Bruchure, Poster...), Video theo nội dung yêu cầu; Tổ chức sự kiện, xây dựng và quản lý các công cụ truyền thông (Website, Facebook, Youtube...). Tham gia công tác chăm sóc khách hàng và các công việc khác khi Trưởng phòng giao.
11	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Phòng Công tác xã hội	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp PTTH. - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 40 tuổi. Ưu tiên: Có kỹ năng làm việc nhóm, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn. - Tin học: Tin học văn phòng 	Đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn người bệnh; hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện; tham gia các hoạt động công tác xã hội của Bệnh viện và các công việc khác khi Trưởng phòng giao.

12	Cấp phát và vận chuyển Dược	Khoa Dược	1	<p>- Trình độ chuyên môn: trình độ cao đẳng chuyên ngành Dược.</p> <p>- Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: không quá 40 tuổi, giới tính: Nam. Ưu tiên: Có kinh nghiệm về công tác dược, có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</p> <p>+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên hoặc tương đương;</p> <p>+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.</p>	Lĩnh thuốc, soạn thuốc cho các khoa phòng tại kho lẻ, tăng cường các bộ phận khác; Chuẩn bị thuốc cho từng bệnh nhân nội trú và đem thuốc đến khoa lâm sàng; Cập nhật đối chiếu số lượng thực tế tại kho lẻ và số lượng thống kê; Đối chiếu tên bệnh nhân, tên thuốc, nồng độ hàm lượng số lượng thuốc trước khi soạn thuốc với phiếu công khai; Giao thuốc đến các khoa lâm sàng và các công việc khác khi Trưởng khoa giao.
13	Kỹ sư xây dựng	Phòng Hành chính quản trị	1	<p>Có bằng đại học trở lên thuộc các ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật công trình xây dựng, ... Tuổi không quá 35 tuổi</p> <p>+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương;</p> <p>+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.</p> <p>- Thành thạo tin học dự toán, Autocad.</p> <p>• Ưu tiên có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng</p> <p>- Đã từng tham gia những công việc tương tự</p> <p>- Biết sắp xếp bố trí công việc, định hướng công việc tốt</p>	<p>Lập hồ sơ yêu cầu cầu, hồ sơ mời thầu</p> <p>- Đánh giá hồ sơ các lĩnh vực xây lắp</p> <p>- Giám sát thi công theo hạng mục</p> <p>- Chịu trách nhiệm dựa trên giải pháp của mình.</p> <p>- Thực hiện kiểm tra bóc tách khối lượng, tính toán các dự án liên quan.</p> <p>- Theo dõi khối lượng, tiến độ công trình.</p> <p>- Kiểm tra, xác nhận khối lượng, thanh, quyết toán của nhà thầu và của công ty.</p> <p>- Phối hợp với nhà thầu nghiệm thu các khối lượng, hạng mục công việc theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.</p> <p>- Thực hiện các công tác khác thuộc lĩnh vực chuyên môn</p>
14	Nhân viên bảo vệ	Phòng Hành chính quản trị	3	<p>Giới tính: Nam. Tuổi: 25-45 tuổi. Có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (cam kết nộp trong thời gian 06 tháng vừa học vừa làm, nếu chưa có). Ưu tiên: người có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.</p>	Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự theo mục tiêu được giao; bảo vệ an ninh nội bộ, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

15	Hộ lý	Khoa lâm sàng	4	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung học cơ sở (9/12) trở lên; - Các tiêu chuẩn khác: Tuổi: Không quá 40 tuổi. Có sức khỏe, trách nhiệm với công việc, có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.	Hỗ trợ người bệnh; Phụ giúp điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; đảm bảo vệ sinh, Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công; Tham gia thường trực và thực hiện những nhiệm vụ khác do Điều dưỡng trưởng khoa phân công.
----	-------	---------------	---	---	---

Tổng cộng:

42

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

GIÁM ĐỐC